



สารครูตาสตร

ฉบับที่ 14 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ”

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดี คณะครูตาสตร คณาจารย์คณะครูตาสตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ คณะครูตาสตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโสคณะครูตาสตร โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในครั้งนี้ พร้อมทั้ง ให้โอวาท และให้พร เนื่องในวันสงกรานต์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 ณ สำนักงานคณบดีคณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2 (บรรจุปี 2560)”

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2 รอบ 2 เพื่อพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำด้านการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของ ครูในการจัดการเรียนรู้อุปกรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ สารวิชา (Content and language Integrated Learning-CLIL) การเรียนรู้การบูรณาการระหว่าง ความรู้ด้านเทคโนโลยีความรู้ด้านการสอนและความรู้ด้านเนื้อหา(Technological Pedagogical Content Knowledge-TPACK) ที่เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีชุมชนเป็น ฐาน (Community-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น (Project-based Learning) เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC) เพื่อเชื่อมโยงการ เรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สิริวิษณุกร คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“สัมมนานักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรู”



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีและเป็นเกียรติเปิดงาน และโครงการฯ นี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษสุดา บุรณพัตต์ศักดิ์ อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ และอาจารย์ชนิสรา ไกรสิทธิ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 550 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“สัมมนานักศึกษาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพรู”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพรู จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพรู รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (BRU COMPLEX) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“โครงการการจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอนฯ ระยะที่ 2”



โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอนสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และติดตามการผลิตผลงานวิชาการ ระยะที่ 2 โดย ศ.ดร.อลงกต แทนอมทอง และ รศ.ดร.ประสาธ เมืองเฉลิม เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสิริวิทยาคาร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“อบรมทำ Website ส่วนตัวอาจารย์”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสัณฑ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ปรัชญา

“ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพรู”

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพรูอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์

คุณลักษณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์

“เก่ง ดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”